

**ปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม**

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/การดำเนินการ
๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม</li> <li>- ส่งหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานรับทราบประกาศและส่งรายชื่อบุคลากรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อประกาศในหน่วยงานในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖</li> </ul>
๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.	ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศฯ (โดยผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมพมมนาชา ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ภายใน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	หน่วยงานเสนอชื่อบุคลากรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ
๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	คณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อในหน่วยงาน
๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการให้มีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศฯ และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อหัวหน้าหน่วยงาน
๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เหลือจำนวนไม่เกินสองคน โดยไม่นับความถี่ในการเสนอชื่อ</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน และแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ</li> </ul>
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาตามแบบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ตนได้รับการเสนอชื่อ
ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖	หัวหน้าหน่วยงานจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการสรรหาฯ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครจากหน่วยงาน และออกประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีคุณสมบัติ และรายชื่อผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติ</li> <li>- แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติจัดส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ ภายใน ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖</li> </ul>

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/การดำเนินการ
ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่มีคุณสมบัติสามารถโต้แย้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ โดยยื่นคำร้องมาที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในสามวันทำการนับแต่วันประกาศ
๒๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องที่ขอโต้แย้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ถ้ามี) โดยไม่ชักช้า และประกาศผลการวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นที่สุด
๒๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าสู่อธิการบดี เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยจัดทำเป็นเอกสารลับ พร้อมระบุชื่อ ตำแหน่ง ต้นสังกัด และเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ส่งที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ภายใน ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ผู้เข้าสู่อธิการบดีที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว นำส่งเอกสารวิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบาย และแผนการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๖	ผู้เข้าสู่อธิการบดีนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบาย และแผนการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้วย
๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่อธิการบดี
๙ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกินสามรายชื่อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการสรรหา และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามลำดับอักษร พร้อมทั้งแสดงประวัติ ผลงาน บันทึกการแสดงวิสัยทัศน์ การนำเสนอแนวนโยบายและ แผนการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม